

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 25 ธันวาคม 2558

เรื่อง

1. หนี้ครัวเรือนยังถ่วงเศรษฐกิจปีหน้า
2. เกษตรฯลุยพื้นที่โซนนิ่งข้าววัดผลงาน
3. คอแล้มน์ ข้าวสั้นเศรษฐกิจ: ชิงแก้ลดคอมมาน
4. คอแล้มน์ ทำกินถิ่นอาเซียน: ภาคเกษตรไทยเตรียมพร้อม
5. คอแล้มน์ ท้นสถานการณ์: จัดนายกฯ ตู๋คิกออฟจ่ายเงินสวนยาง
6. ได้ฤกษ์ปี 59 ขับเคลื่อนลดต้นทุนด้านสหกรณ์
7. ภัยแล้งความเสียหายของชาวนาไทย
8. ส.ป.ก. สนองนโยบายรัฐบาล ลดต้นทุนช่วยเกษตรกร ช่วงวิกฤติภัยแล้ง
ยกเว้นค่าเช่าที่ดิน 1 ปี ลดดอกเบี้ย ค่าเช่าซื้อที่ดิน ถูกลง 75 %
9. กระทรวงเกษตรฯ จัดเต็มชู 3 กิจกรรม คืบความสุขคนไทยปีใหม่ 59
10. คอแล้มน์ เศรษฐกิจเกษตร: 13,132 ล้านบาทมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยาง

หนังสือพิมพ์

- โพสต์ทูเดย์
โพสต์ทูเดย์
ไทยรัฐ
คมชัดลึก
โพสต์ทูเดย์
คมชัดลึก
มติชน
มติชน
มติชน
เดลินิวส์



หนี้ครัวเรือน ยังถ่วงเศรษฐกิจปีหน้า

■ **ชลลดา อังศรีสว่าง**

กลไกเหตุการณ์น้ำท่วมแห่งชาติในปี 2554 รัฐบาลในขณะนั้นได้มีนโยบายคืนภาษีสรรพสามิตให้กับผู้ที่ซื้อรถยนต์คันแรกสูงสุด 1 แสนบาท และให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม กู้เงินซื้อบ้านใหม่หรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ส่งผลให้หนี้ครัวเรือนเร่งตัวสูงขึ้นมากจนทำให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลออกมาไม่สามารถทำให้การบริโภคในประเทศฟื้นตัวได้

สถานการณ์หนี้ครัวเรือนของไทยในขณะนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานข้อมูลล่าสุดในไตรมาส 2 ของปีนี้ว่ามียอดคงค้าง 10.71 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 6.3 แสนล้านบาท

หรือขยายตัว 7.90% ได้เพิ่มสูงขึ้นเป็น 80% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) จากไตรมาสแรกของประเทศที่มีหนี้อยู่ 79.93% ของจีดีพี

หนี้ครัวเรือนนี้ เจ้าหนี้รายใหญ่ยังคงเป็นสถาบันการเงินในระบบที่ปล่อยกู้ให้เพิ่มขึ้น ธนาคารพาณิชย์มีปริมาณหนี้เพิ่มขึ้นเกือบครึ่งหนึ่ง คือ ยอดหนี้เพิ่มขึ้นมากที่สุดในระบบ 3.08 แสนล้านบาท ขยายตัว 7.23% รองลงมาเป็นการเพิ่มขึ้นของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มียอดคงค้างในระบบ 3.13 ล้านล้านบาท สหกรณ์ออมทรัพย์เพิ่มขึ้น มียอดคงค้างหนี้ทั้งสิ้น 1.64 ล้านล้านบาท

อย่างไรก็ดี ธปท.เห็นว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของหนี้ครัวเรือนมีแนวโน้มลดลง สาเหตุสำคัญมาจากการที่ธนาคารพาณิชย์ และ

บริษัทที่ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล เป็นห่วงปัญหานี้เสียจึงเข้มงวดการให้สินเชื่อ ยอดคงค้างการให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคในไตรมาส 3 ของปีนี้จึงมาอยู่ที่ 3.6 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 6.7%

หนี้ครัวเรือนที่ลดลงในส่วนบริษัทบัตรเครดิต ลิซซิ่ง และสินเชื่อส่วนบุคคล มีมูลหนี้ลดลงทั้งเทียบช่วงเดียวกันปีก่อนและไตรมาสก่อน 2 หมื่นล้านบาท หดตัว 1.79% และ 1.02 หมื่นล้านบาท หดตัว 0.93% ตามลำดับ เช่นเดียวกับโรงรับจำนำลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน 1,734 ล้านบาท หดตัว 3.08%

แม้หนี้ครัวเรือนยังมีการขยายตัว แต่อัตราการเพิ่มถือว่าชะลอตัวจากไตรมาส 2

ที่ขยายตัว 7% อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าสัดส่วนการผลิตชำระหนี้เกิน 3 เดือนขึ้นไป (เอ็นพีแอล) เทียบกับยอดสินเชื่อคงค้างเพิ่มขึ้นในกลุ่มสินเชื่อบุคคลภายใต้กำกับและสินเชื่อบัตรเครดิต มาอยู่ที่ 5.2% และ 3.4% หรือเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2/2558 ซึ่งอยู่ที่ 5% และ 3.2% ตามลำดับ

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ กล่าวว่า แนวโน้มหนี้ครัวเรือนในครึ่งหลัง ของปี 2558 มีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากมาตรการของรัฐบาลในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา เช่น มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จะเห็นผลชัดเจนในสิ้นปีนี้

แม้สถานการณ์หนี้ครัวเรือนจะดูดีขึ้นจากหนี้รูดบัตรเครดิตที่เริ่มเคลียร์หมดกันไปแล้ว แต่เศรษฐกิจที่ชะลอตัวก็ทำให้รายได้ของครัวเรือนไม่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ไม่ได้หมายความว่าปัญหาจะคลี่คลาย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) วิเคราะห์ผลกระทบเศรษฐกิจจากการงดทำนาในฤดูแล้ง 2557/2558 ซึ่งกรมชลประทานงดการจ่ายน้ำ ทำให้พื้นที่ทำนาซึ่งมีอยู่ประมาณ 10-12 ล้านไร่ ปลูกข้าวได้เพียง 8 ล้านไร่เท่านั้น ได้ผลผลิตเพียง 5.4 ล้านตัน จากปกติซึ่งจะได้ผลผลิตประมาณ 9-12 ล้านตันข้าวเปลือก หรือการงดทำนาช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมาทำให้ผลผลิตข้าวเปลือกหายไป 4.5-6 ล้านตัน ซึ่ง สศก.คาดว่าผลผลิตที่หายไปคิดเป็นมูลค่าประมาณ 3 หมื่นล้านบาทเศษ ไม่รวมเงินหมุนเวียนในระบบการซื้อขายปัจจัยการผลิตที่ทำให้เสียโอกาสเงินหมุนเวียนอีกประมาณ 6 หมื่นล้านบาท

แต่หากประเมินถึงความเสียหายของภัยแล้งที่จะส่งผลกระทบต่อช่วงหน้าแล้งปีหน้าหรือปี 2559 เลขาธิการ สศก. ประเมินว่าจะส่งผลให้เงินชานาหายไปอีกเกือบ 6 หมื่นล้านบาท หากรวมตัวเลขความเสียหายจากภัยแล้งตั้งแต่ปลายปี 2557 ต่อเนื่องไปจนถึงฤดูแล้ง 2559 ความเสียหายน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.2 แสนล้านบาท ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรประมาณ 8 แสนราย

ข้อมูลนี้ทำให้เลขชการ สศช. แสดงความกังวลต่อกลุ่มครัวเรือนภาคการเกษตรที่มีความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชำระหนี้สิน เนื่องจากพบว่า กลุ่มนี้มีสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้สูงถึง 57.1 เท่า ซึ่งสูงกว่า ค่าเฉลี่ยของประเทศที่มีอยู่เพียง 2 เท่า ดังนั้นที่ผ่านมา

ปัญหาหนี้สินเกษตรกรจะเป็นปัญหาใหญ่ที่จะถ่วงการขยายตัวของเศรษฐกิจในปีหน้า เพราะจะบั่นทอนกำลังซื้อภาคครัวเรือนไปได้มาก โดยภาวะปกติปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้นในระบบ 5 หมื่นล้านบาทจะผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ประมาณ 0.1% ในทางกลับกันหากเงินหายจากระบบไป 5 หมื่นล้านบาท ก็จะทำให้จีดีพีหดตัวลงในอัตราเดียวกัน

อีกกลุ่มที่มีสถานการณ์หนี้สินน่าเป็นห่วง คือ กลุ่มครูและบุคลากรด้านการศึกษา ตัวเลขที่ธนาคารออมสินออกมาเปิดเผยยอดคงค้างสุทธิการปล่อยหนี้ครูล่าสุดมีถึงจำนวน 4.7 แสนล้านบาท ในจำนวนนี้ได้กลายเป็นหนี้เสียไปแล้ว 2,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.4% ของหนี้ที่ปล่อยให้กับครู และยังมีหนี้ที่จะตกชั้นหรือค้างจ่ายเกิน 3 เดือน ในเดือนพ.ย. และ ธ.ค. 2558 อีกกว่า 1 หมื่นล้านบาท ทำให้ ธปท.ได้ขอให้ธนาคารออมสินซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ แก้ไขปัญหาหนี้เสียที่จะเกิดขึ้น

ฉะนั้น หากความเสียหายจากภาคเกษตรที่ได้รับจากสารพัดปัญหา 1.2 แสนล้านบาท อาจจะทำให้จีดีพีหดไปได้ 0.3 ถึง 0.5% ก็มีโอกาสที่เป็นไปได้

จึงไม่น่าแปลกใจที่จะได้ยิน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ฝ่ายเศรษฐกิจกล่าวตลอดเวลาในเรื่องของการหามาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย หากคนกลุ่มนี้ไม่มีเงินใช้จ่าย รวมทั้งคนชั้นกลางที่มีหนี้ครัวเรือน ทั้งฟอนบ้าน ผอนรถ และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ ที่ใช้ในการดำรงชีวิต การจะกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะยาก ไล่เงินเท่าไรไปก็หายหมด

ฉะนั้นการที่รัฐบาลประกาศให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลงทุน ก็เพื่อสร้างงานให้ประชาชน ทำให้เงินหมุนเวียนเพิ่มในระบบเศรษฐกิจ แต่ถ้าหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง

โอกาสที่เงินหมุนไม่คล่องในระบบก็ยังมีอยู่ และอาจไม่ดันเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้มากอย่างที่รัฐอยากเห็นก็เป็นไปได้ ■

เกษตรฯลุยพื้นที่โซนนิ่งขู่วัดผลงาน

โพสต์ทูเดย์ บีบีซีตรงตสารพัดกลยุทธ์ แจกงานข้าราชการลุยโซนนิ่ง วัดผลรายไตรมาส

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะรมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบาย 6 ข้อในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายแบบเบ็ดเสร็จ (ซึ่งเก็ลคอมมานด์) ประกอบด้วย 1.การลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสการแข่งขันสินค้าเกษตร 2.บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมหรือโซนนิ่ง 3.ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 4.เกษตรอินทรีย์ 5.ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 6.ธนาคารสินค้าเกษตร งานทั้งหมดจะให้เป็นคัมภีร์ในการทำงาน จากที่ผ่านมาไม่เคยมีการทำแผนปฏิบัติการมาก่อน การปฏิรูปภาคเกษตรจึงไม่สำเร็จตามเป้าหมาย

อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นไปการขับเคลื่อนนโยบายทั้งหมดจะทำผ่านซึ่งเก็ลคอมมานด์ที่มีเกษตรและสหกรณ์หรือประมงจังหวัด เป็นประธานในทุกจังหวัด เพื่อกำกับดูแลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะเกษตรแปลงใหญ่ 1 จังหวัด 1 แปลง จะมีผู้ตรวจราชการเป็นผู้กำกับ หากยังไม่คืบหน้ารัฐมนตรีจะลงไปดูด้วยตัวเอง ทั้งนี้ จะมีการวัดผลการทำงานทั้ง 3 เดือน และ 6 เดือน เพราะถ้าไม่เปลี่ยนเกษตรกรไทยจะแข่งขันไม่ได้



ชิงเกิ้ลคอมมาน : พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (ชิงเกิ้ลคอมมาน) ว่า จะยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกร โดยจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จปี 59 โดยมีแผนดำเนินงาน 6 เดือน ดังนี้ 1.การลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร 2.การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม 3.ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 4.การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 5.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 6.โครงการธนาคารสินค้าเกษตร.



ภาคเกษตรไทยเตรียมพร้อม

นับจากนี้ไปอีก 6 วันข้างหน้า กลุ่มประเทศสมาชิกในอาเซียนกำลังจะเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว ที่สามารถเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน คนงานที่มีฝีมือ และเงินทุนภายในอาเซียนได้อย่างเสรี ภายใต้เงื่อนไขในการรวมตัวของกลุ่มประเทศในอาเซียนจะเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี

ทุกประเทศเชื่อว่าจะมีการเตรียมพร้อมกันแล้ว ในส่วนของประเทศไทย ภาคการเกษตรนั้น พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศก่อนหน้าชัดเจนแล้วว่า ได้เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยดำเนินการตามเป้าหมายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการเป็นตลาด และฐานการผลิตเดียวกัน ซึ่งมีการดำเนินการแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.ตามพันธกรณีของประชาคมอาเซียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (เออีซี บลูพริ้นท์) 2.ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดเพิ่มเติม

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 2 ประเด็นหลัก คือ 1.การลดภาษีและขยายโควตาสินค้าเกษตร ซึ่งดำเนินการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว 2. การกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี 2551-2558 จำนวน 23 รายการ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คือ มาตรฐานสินค้าพืชสวน ที่ได้มาตรฐาน ASEAN GAP (ASEAN Good Agriculture Practice (การทำเกษตรที่ดี)

ในส่วนภายในประเทศเราเอง ได้ออกกฎกระทรวงเกษตรฯ เพื่อกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องหลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการผลิตไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นมาตรฐานบังคับฉบับแรกของประเทศไทย ที่กระทรวงเกษตรฯ ประกาศบังคับใช้ เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตซัลเฟอร์ไดออกไซด์สำหรับผลไม้ เช่น ลำไย ลิ้นจี่ โดยจะเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้กระบวนการผลิตไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์อย่างแพร่หลาย เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ให้คงความสดและสามารถวางจำหน่ายในตลาดได้นานขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งลำไย ทำให้มีโอกาสที่สารชนิดนี้จะตกค้างเกินค่ามาตรฐาน อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค จึงจำเป็นต้องเร่งควบคุมกระบวนการเพื่อไม่ให้มีปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างเกินกว่าข้อกำหนดตามกฎหมาย เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ และยังสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของผลไม้ไทยด้วย

ฉะนั้นผู้ประกอบการโรงรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทุกขนาด ทั่วประเทศกว่า 110 แห่ง ต้องเร่งปรับตัวและเตรียมพร้อมรองรับการบังคับใช้มาตรฐานนี้ โดยผู้ประกอบการโรงรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ผู้นำเข้าและผู้ส่งออกผลไม้ ที่มีการรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์จะต้องยื่นขออนุญาตกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ มกอช. ก่อน

เช่นเดียวกันกับโรงรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต้องขอการตรวจรับรองจากกรมวิชาการเกษตร หรือหน่วยตรวจ/หน่วยรับรองเอกชนที่ส่วนราชการรับรอง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นี้

ขณะที่ **คุณเดือน ศศะนาวิน** เลขาธิการ มกอช.ก็ฝากย้ำมาว่า ผู้นำเข้าและผู้ส่งออกผลไม้ โดยเฉพาะลำไย ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน โดยเฉพาะโรงรม ห้องรม ระบบบำบัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และหลักปฏิบัติ ต้องเร่งปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดด้วย

ที่สำคัญต้องมีกระบวนการรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์อย่างถูกต้องและถูกวิธี โดยเฉพาะโรงรมลำไยสด ที่ต้องดำเนินการให้เสร็จตามกฎหมาย เพื่อรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในรอบกลางปี 2559 ซึ่งจะทำให้การส่งออกลำไยสดเกิดความคล่องตัว และไม่มีปัญหาตรวจพบซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้นะครับ!

ทันสถานการณ์ |

จัดนายกฯ คู่คิกออฟจ่ายเงินสวนยาง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิด
เผยว่า จะใช้โอกาสที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนในภาคใต้ที่ จ.สุราษฎร์ธานี คิกออฟ
จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง 1,500 ต่อไร่ ไม่เกิน
15 ไร่/ครัวเรือน โดยตั้งเป้าจะจ่ายให้หมด 1.3 หมื่นล้านบาท
ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2559

ได้ฤกษ์ปี 59 ชับเคลื่อนลดต้นทุนด้านสหกรณ์

หลังจากที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศนโยบายชัดเจนว่า ในปี 2559 ให้เป็นปีแห่งการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน ภาคเกษตร 4 ด้านหลัก ประกอบด้วย 1.การลดต้นทุนปัจจัยการผลิต 2.การเพิ่มผลผลิต 3.การบริหารจัดการ และ 4.การตลาด ทำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ มีการเตรียมแผนเพื่อสนองนโยบายให้บรรลุตามเป้าหมาย อย่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลภาคสหกรณ์ไทยซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 12 ล้านคน ประกาศชัดเจนเช่นกันว่า ได้เร่งปรับแผนขับเคลื่อนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนนโยบายการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันให้ภาคสหกรณ์อย่างเต็มที่ มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า เบื้องต้นได้มีแผนส่งเสริมและผลักดันให้สหกรณ์ทั่วประเทศเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เกษตรกรสมาชิก โดยเน้นให้สหกรณ์เป็นกลไกช่วยในการลดต้นทุนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ ซึ่งการลดต้นทุนในส่วนต้นน้ำจะส่งเสริมให้สหกรณ์จัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพให้บริการแก่สมาชิก ทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ สารเคมีทางการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร อาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังจะจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และส่งเสริมให้สมาชิกได้รับความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเพื่อพัฒนายกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น ทำให้ได้ผลผลิตที่มี

คุณภาพ ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น ส่วนการลดต้นทุนกลางน้ำ ได้กำหนดแผนสนับสนุนให้สหกรณ์เพิ่มศักยภาพการผลิตโดยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ทั้งการปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรร่วมธุรกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ธุรกิจผลิตปุ๋ยและอาหารสัตว์ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และธุรกิจรวบรวมผลผลิตเพื่อจำหน่าย คาดว่า จะช่วยสร้างอำนาจต่อรองราคาไม่ต่ำกว่าต้นทุนของสมาชิก

อย่างแน่นอน



วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข

แปลงสาธิตลดต้นทุน

สำหรับการลดต้นทุนขั้นปลายน้ำ ได้มีแผนเร่งส่งเสริมและขยายโอกาสด้านการตลาดสินค้าสหกรณ์ ผ่านเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์กว่า 200 แห่งทั่วประเทศ พร้อมผลักดันส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศด้วย โดยภาคสหกรณ์มีสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพหลายรายการ อาทิ ข้าว ผลไม้ โคนม ยางพารา กาแฟ มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน ฯลฯ ซึ่งมีสมาชิกสหกรณ์สามารถจำหน่ายผลผลิตให้สหกรณ์ได้ในราคาสูงกว่าเกษตรกรทั่วไปอีกด้วย

อย่างไรก็ตามหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนจะทำให้สมาชิกลดต้นทุนการผลิตอย่างแน่นอน

ภัยแล้งความเสี่ยงของชาวนาไทย

ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย และยังเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญมาเป็นระยะเวลายาวนาน แต่ทุกวันนี้อาชีพชาวนานับวันจะมีอุปสรรคและความเสี่ยงในการประกอบอาชีพมากขึ้น

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า พื้นที่เกษตรกรรมของประเทศไทยมีทั้งหมด 150 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 60 ล้านไร่ มีชาวนาไม่น้อยกว่า 12 ล้านคน หรือคิดเป็น 3.7 ล้านครัวเรือน สัดส่วนพื้นที่ปลูกข้าวของชาวนาส่วนใหญ่มากกว่าครึ่งหนึ่งอยู่นอกเขตชลประทาน เป็นการทำเกษตรอาศัยน้ำฝน ส่วนอีกประมาณ 28-29 ล้านไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ชลประทาน ซึ่งการปลูกข้าวของไทยมีความเสี่ยงมาก เพราะต้องอาศัยดินฟ้าอากาศ แม้ในเขตชลประทาน โดยเฉพาะปี 2558 ยังไม่สามารถสนับสนุนน้ำเพื่อการปลูกข้าวได้อย่างเต็มที่ ส่วนนอกเขตชลประทานด้วยแล้วก็มีความเสี่ยงหนัก เพราะปัจจุบันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ยังทำให้ภัยพิบัติ โดยเฉพาะภัยแล้งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น เกษตรกรจึงต้องปรับตัวรับมือกับสถานการณ์

อย่างไรก็ดี กระทรวงเกษตรฯ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 8 มาตรการ เช่น การจ้างงาน การจัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแผนชุมชน



พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การเร่งรัดให้มีการจัดทำแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น ซึ่งแต่ละมาตรการได้ขับเคลื่อนไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่งผลให้ชาวนาตอนนี้ไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมากนัก เพราะส่วนใหญ่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้ว จะมีบางส่วนในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่มีการปลูกข้าวรอบใหม่ต่ออีกอาจจะได้รับผลกระทบบ้าง ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้ชี้แจงถึงสถานการณ์น้ำไปแล้วว่าไม่สามารถส่งน้ำให้กับการทำนาได้ แต่เข้าใจว่าที่ชาวนาบางรายยังปลูกข้าวรอบใหม่นั้น น่าจะมาจากช่วงก่อนหน้านี้อย่างคงมีฝนตกในพื้นที่ ทำให้มีน้ำขังในนาจึงเสี่ยงที่จะปลูกข้าว ทั้งนี้



นายอนันต์ สุวรรณรัตน์
อธิบดีกรมการค้าข้าว

กระทรวงเกษตรฯ ยังพยายามสร้างความเข้าใจให้เกษตรกรจัดทำนาและหันไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยกว่าเป็นพืชที่สร้างรายได้แทน

ด้าน นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการค้าข้าว กล่าวว่า ตอนนี้ที่เป็นห่วงชาวนามากที่สุดคือสถานะที่ไม่มีน้ำในการทำนา ซึ่งกรมการค้าข้าวพยายามให้ความช่วยเหลือชาวนา ทั้งเรื่องการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง หรือปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนข้าว ซึ่งขณะนี้ทางศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ได้ทำโมเดลการปลูกข้าวให้กับชาวนาได้ปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันได้แก่ การแบ่งพื้นที่นาออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย

พื้นที่ 1 ส่วนปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเปียกกลับแห้ง ที่สามารถช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตข้าวในสภาวะน้ำชลประทานมีจำกัดให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด โดยปกติการทำนาเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้วิธีขังน้ำไว้ในนาตลอดฤดูปลูกจึงต้องใช้น้ำประมาณ 1,200-2,000 ลบ.ม./ไร่/ฤดู แต่วิธีการปลูกข้าวแบบเปียกกลับแห้ง สามารถประหยัดการใช้น้ำลงได้จากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30-50

ส่วนที่ 2 แบ่งพื้นที่ไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยอื่นที่สามารถสร้างรายได้มากขึ้นรองรับการลดพื้นที่ปลูกข้าว ส่วนที่ 3 พักนาโดยการปลูกพืชปรับปรุงดินเพื่อฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนนาเมื่อมีน้ำเพียงพอในการปลูกข้าวรอบใหม่จะสามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยลงได้ ส่วนที่ 4 สำคัญมากคือการแบ่งพื้นที่สำหรับสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ในไร่นา



ทั้งนี้ ถ้าเกษตรกรนำโมเดลที่กรมการข้าวได้เผยแพร่ไปปรับใช้ก็สามารถบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งได้

ส.ป.ก. สนองนโยบายรัฐบาล ลดต้นทุนช่วยเกษตรกร ช่วงวิกฤติภัยแล้ง ยกเว้นค่าเช่าที่ดิน ๑ ปี ลดดอกเบี้ย ค่าเช่าซื้อที่ดิน ถูกลง ๗๕ %

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(คปท.) ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ พร้อมด้วย
นายสรเสรีชัย อัจจุตมานัส เลขาธิการ
ส.ป.ก. ณ ห้องประชุมไชยวงศ์ ชูชาติ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558



กระทรวงเกษตรฯ จัดเต็มชู 3 กิจกรรม คืนความสุขคนไทยปีใหม่ 59

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายในการคืนความสุขให้คนในชาติ ด้วยการให้หน่วยงานของรัฐดำเนินกิจกรรมที่เป็นการสร้างความสุข กระตุ้นการใช้เงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ที่กำลังจะมาถึงนี้

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวไว้ว่า เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำโครงการมอบของขวัญให้แก่เกษตรกรและประชาชน เพื่อเป็นการขอบคุณในความร่วมมืออันดีในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรไปพร้อมกันทั้งภาคประชาชน เกษตรกร ภาครัฐและเอกชน ภายใต้โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ 2559 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

โดยแบ่งเป็นกิจกรรมหลัก 3 ด้านด้วยกัน ประกอบด้วย 1. การลดรายจ่ายในครัวเรือนเกษตรกร ได้แก่ การยกเว้นค่าเช่าที่ดิน ส.ป.ก. ที่ครบกำหนดชำระในปีงบประมาณ 2559 จำนวน 40 จังหวัด 206,850 ไร่ การลดดอกเบี้ยค่าเช่าที่ดิน จากร้อยละ 4 เหลือร้อยละ 1 ของเงินต้นค่าเช่าที่ดิน จำนวน 43 จังหวัด 97,688 ไร่ และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารชุมชนในแหล่งน้ำสาธารณะ 2. การป้องกันโรคจากสัตว์เลี้ยงสุ่มประชาชน โดยบริการตรวจสุขภาพสัตว์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขและแมวฟรี 3. เปิดสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรให้เยี่ยมชมฟรี เช่น ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ก อำเภออมก๋อย เชียงใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในการดูแลของกรมประมง ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น จังหวัดเชียงราย ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูง เชียงราย (ดอยวาวี) จังหวัดเชียงราย ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) จังหวัดเชียงใหม่ และเปิดสถานที่ราชการของกรมชลประทานให้ประชาชนเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ในราคาพิเศษจำนวน 9 แห่ง เช่น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นต้น สำหรับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจสามารถร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ 2559 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 58 จนถึงวันที่ 15 ม.ค. 59

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดเทศกาลสมรสุม (Flora Festival 2015) ภายใต้แนวคิด “Flora of the Queen พฤษภา ราชนินี” ตั้งแต่วันที่ 1 ไปจนถึงวันที่ 29 ก.พ. 59 เพื่อ



เปิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสอันเป็นมหามงคล พร้อมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตร ด้านพฤกษศาสตร์การเกษตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ เทศกาลชมสวนครั้งนี้อุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้รังสรรค์สวนในรูปแบบใหม่ประดับประดาด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาพรรณ สีสันสวยงามจากมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวงกว่า 20 แห่ง ที่รอให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงาม

กิจกรรมภายในงานที่ไม่ควรพลาด คือนิทรรศการ 84 พรรณพฤกษาราชินี เรียนรู้วิถีแบบพอเพียง ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ ศึกษาป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชดำริ โครงการตามรอยไม้หนานาพันธุ์ในอุทยานกล้วยไม้ มนต์เสน่ห์พรรณพฤกษาราชินีของดอกไม้ ณ เรือนไม้ดอกไม้ประดับ อุณหภูมิที่ตื่นตาตื่นใจกับอุโมงค์ไม้ดอกไม้

ยาวกว่า 70 เมตร Flower Mosaic : มงกุฎดอกไม้พิเศษสุดกับกิจกรรม Photo Spot จุดถ่ายภาพในสวนสุดเก๋ที่ทุกท่านยังไม่เคยสัมผัสมาก่อนและเพลิดเพลินกับกิจกรรมพิเศษในวันสำคัญต่างๆ อีกมากมาย รวมถึงจะได้ชื่นชมความงดงามของหอคำหลวงสถาปัตยกรรมแบบล้านนาอันวิจิตรตระการการโดดเด่นและสง่างามที่สุด ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ที่ทรงอัจฉริยภาพและทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลกภายใต้แนวคิดฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือ ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

หากท่านใดยังไม่ไปชมชมท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขอแนะนำให้ไปท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เกษตรที่อยู่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับรองว่าจะได้สัมผัสกับความงดงามของแต่ละสถานที่และยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการเกษตร หรือจะจับจ่ายซื้อสินค้าเกษตรเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ ก็นับว่าได้ช่วยสนับสนุนผลผลิตของเกษตรกรไทย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตามนโยบายรัฐบาลได้ด้วย



13,132 ล้านบาท มาตรการช่วยเหลือชาวสวนยาง



นายเลศิวิโรจน์ โกวิทณะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางเปิดเผยว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ “โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง” ขึ้นมา เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราตลอดจนช่วยเหลือค่าครองชีพของเกษตรกร ในช่วงที่ราคายางตกต่ำ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณเงินกว่า 13,132 ล้านบาท เพื่อใช้ดำเนินโครงการฯ โดยแบ่งเป็นงบในการบริหารจัดการประมาณ 382 ล้านบาท และที่เหลืออีกประมาณ 12,750 ล้านบาท เป็นเงินจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ยังได้มี

มติอนุมัติ หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายเงิน ภายใต้โครงการดังกล่าวแล้ว

ทางด้านนายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการ กยท. กล่าวได้ว่า ได้วางเป้าหมายที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่มีเอกสารสิทธิ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าของสวนยางหรือผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง สัดส่วนร้อยละ 60 : 40 ในอัตราไร่ละ 1,500 บาท โดยจะต้องเป็นสวนยางที่เปิดกรีดแล้ว จำนวนไม่เกิน 15 ไร่ กรณีที่เกษตรกรมีสวนยางที่เปิดกรีดเกินกว่า 15 ไร่ขึ้นไป จะให้ได้ไม่เกิน 15 ไร่เท่านั้น

คือ 1,500 บาทต่อไร่ จะแบ่งให้เกษตรกรเจ้าของสวนยาง หรือผู้เช่าสวนยางที่มีเอกสารสิทธิ ครัวเรือนละ 900 บาทต่อไร่ โดยแบ่งเป็นเงินสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต 700 บาทต่อไร่ และเงินสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพการผลิต 200 บาทต่อไร่ ส่วนที่เหลืออีก 600 บาทต่อไร่ จะให้กับคนกรีดยาง เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ แต่จะต้องไม่เกินครัวเรือนละ 15 ไร่เช่นกัน

“หากเกษตรกรมีสวนยางที่เปิดกรีด 15 ไร่หรือมากกว่า จะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 13,500 บาท ส่วนคนกรีดยางจะได้ 9,000 บาท แต่ถ้าเจ้าของสวนยางและคนกรีดยางเป็นครัวเรือนเดียวกัน ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือรวม

1,500 บาทต่อไร่ หรือ 22,500 บาทต่อ 15 ไร่” นายเชาว์กล่าว

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเกษตรกรชาวสวนยางได้รับประโยชน์จากโครงการฯอย่างแท้จริง นอกจากคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯใน ส่วนกลาง ซึ่งมีรองปลัดกระทรวงเกษตรฯเป็นประธานแล้ว ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ขึ้นมากำกับ ดูแลและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯระดับอำเภอ โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน ทำหน้าที่กำกับดูแล และแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบสิทธิโครงการฯ ระดับตำบล มีปลัดอำเภอประจำตำบลเป็นประธาน

สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเป็นเกษตรกรเจ้าของสวนยาง หรือผู้เช่าสวนยางตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/2558 ซึ่งมีจำนวน 850,000 ครัวเรือน

ส่วนคนกรีดยางจะต้องเป็นคนไทย และเป็นคนกรีดยางของเจ้าของสวนยางพาราที่ได้รับสิทธิ และขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท. เท่านั้น ดังนั้นเกษตรกรเจ้าของสวนยาง หรือผู้เช่าสวนยาง จะต้องพาคนกรีดยางมาขึ้นทะเบียนกับ กยท. ณ สำนักงาน กยท. ในพื้นที่นั้น ๆ ด้วย

แต่ถ้าเจ้าของสวนยางหรือผู้เช่า มีคนกรีดยางมากกว่า 1 คน ให้คนกรีดยางทุกคนขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท. แคมมอบอำนาจให้คนกรีดยางคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนเข้าร่วมโครงการฯ และรับเงินแทนคนกรีดยางอื่น ๆ ในอัตรา 600 บาท ต่อไร่ จากนั้นค่อยนำไปจัดสรรให้คนกรีดยางคนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันต่อไป

“เจ้าของสวนยาง จะต้องรับรองว่า คนกรีดยางนั้น ๆ เป็นคนกรีดยางจริง ไม่ใช่เอาญาติพี่น้องมาสวมสิทธิ หากตรวจสอบพบทั้งเจ้าของสวนและคนที่สวมสิทธิ นอกจากจะต้องรับโทษทั้งทางแพ่งคือคืนเงินทั้งหมดแล้ว ยังต้องรับโทษทางอาญาด้วย” นายเชาว์กล่าว

ทั้งนี้ เกษตรกรเจ้าของสวนยาง หรือผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรับเงินช่วยเหลือ จะต้องแจ้งความประสงค์ว่า จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย ซึ่งขณะนี้ กยท. ได้ติดประกาศรายชื่อเจ้าของสวนยาง หรือผู้เช่าสวนยางที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ เป็นรายหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว

โดยเกษตรกรที่มีชื่อตามที่ติดประกาศสามารถแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯได้ที่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัด สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสถานที่ที่ กยท. กำหนดไว้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559.